

CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU
Chủ đề nhánh: Những con vật sống dưới nước

Thứ Hoạt động	Thời gian	Thứ 2	Thứ 3
Đón trẻ		Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ để đồ dùng đúng nơi quy định đang thực hiện, giới thiệu các góc chơi, phát thẻ cho trẻ,	
Tắm nắng, thể dục sáng	50-60 phút	* Nội dung: - Hô hấp: Tập hít vào, thở ra - Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang - Lưng - Bụng - Lườn: Vận người sang 2 bên - Chân: Co duỗi từng chân	* Mục tiêu: Trẻ biết tập các động tác theo hiệu lệnh của cô. * Chuẩn bị: Sân tập an toàn sạch sẽ, Trang phục cô và trẻ gọn gàng.
Chơi - tập có chủ định	10-20 phút	Thế dục: - Vận động: Trườn qua vật cản, ném xa bằng 1 tay - TCVD: Ô tô và chim sẻ	Nhận biết: - Nhận biết: Con cá, con tôm - Nghe hát: Cá vàng bơi
		* Đạo chơi ngoài trời * Quan sát: quan sát con cá chép, quan sát con cá rô phi TCVD: Trời nắng trời mưa, gieo hạt; bóng tròn to, lộn cầu Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi tự do	
		* Nội dung - TTV: Bán hàng - HDVDV: Xếp hình - Nghệ thuật: Nặn con cua - Vận động: Chơi với vòng.	* Mục tiêu - Trẻ biết bày đồ chơi ra bán, biết bán hàng cho khách. - Trẻ biết cách xếp hình con vật theo ý thích - Trẻ biết làm mềm đất xoay tròn, lăn dài... - Trẻ thích chơi với vòng, các trò chơi như: lăn vòng ...
Chơi - tập ở các khu vực chơi	18-20 phút		
Ăn bữa chính	50-60 phút	Cô vệ sinh phòng sạch sẽ, chuẩn bị bàn ăn, ghế. Cho trẻ xếp ăn, cô giới thiệu các món ăn, tự xúc ăn. Động viên trẻ ăn hết	
Ngủ trưa	140-150 phút	Cô vệ sinh phòng sạch sẽ, chuẩn bị chỗ ngủ, cho trẻ đi vệ sinh, cho trẻ về chỗ ngủ, nằm đúng tư thế, đọc bài giờ đi ngủ, giữ trật tự không nói chuyện,	
Chơi sau giờ ngủ trưa - ăn phụ	20-40 phút	TC: Con khi Tổ chức cho trẻ ăn phụ	TC: Con cua Tổ chức cho trẻ ăn phụ
Chơi - tập	50-60 phút	TCM: Mưa to mưa nhỏ n: Trườn qua vật cản, ném xa bằng 1 tay. Chơi theo ý thích. Bình cờ cuối ngày	On: NB Con cá, con tôm Chơi theo ý thích Bình cờ cuối ngày
Trả trẻ	50-60 phút	S cá nhấm cho trẻ, cho trẻ múa hát đọc thơ, ca dao, đồng	

Thời gian thực hiện chủ đề: 4 tuần. Từ ngày 09/12/2024 đến ngày 03/01/2025

Tuần 17: Từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 03 tháng 01 năm 2025

* Giáo viên Phụ trách chính: Sáng: Nguyễn Thị Lý - Chiều: Lò Thị Tươi

Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
trao đổi với các bậc phụ huynh về tình hình học tập của trẻ. Trò chuyện với trẻ về chủ đề cái thẻ vào các góc chơi theo ý thích. Điểm danh, thể dục sáng.		
* Tổ chức hoạt động		
1. Khởi động: - Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi chạy....., về đội hình hàng ngang và dẫn cách đều.		
2. Trọng động: - Trẻ tập được các động tác của bài tập thể dục sáng theo lời bài hát " Sắp đến tết rồi" - Chơi trò chơi: Con cua. Cô giới thiệu cách chơi luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.		
3. Hồi tĩnh: - Trẻ đi lại nhẹ nhàng 1 - 2 vòng quanh sân.		
Tạo hình: - Tạo hình: Nặn con cua - Thơ: Rong và cá	Văn học: Thơ: Rong và cá Trò chơi: Con muỗi	Âm nhạc: - DH: Éch ộp - TCAN: Tai ai tinh
vòng, chim nổi, con muỗi, nu na nu nông, cây cao cỏ thấp, Con khi		
Thư viện của bé		
* Chuẩn bị - Bộ đồ chơi bán hàng - Bộ đồ chơi xếp hình - Đất nặn, băng, khăn lau... - Vòng, rổ ...	* Tổ chức hoạt động 1. Thỏa thuận trước khi chơi: Cô cho trẻ nhận vai chơi, mang thẻ về góc và bầu trưởng trò chơi ở góc đó, lấy đồ chơi ra chơi. 2. Quá trình chơi: Cô bao quát động viên khuyến khích trẻ chơi đoàn kết, cô đóng vai chơi cùng với trẻ. Hướng cho trẻ giao lưu giữa các góc chơi với nhau. 3. NX sau khi chơi: Trẻ + cô nhận xét để buổi chơi sau tốt hơn.	
hàng, sẵn tay áo đi rửa tay bằng xà phòng, lau tay bằng khăn khô. Cho trẻ ngồi vào bàn xuất, ăn không rơi vãi, ăn xong cho trẻ lau mặt, lau tay, đi vệ sinh cá nhân, rửa tay.		
sinh, cho trẻ về chỗ ngủ, nằm đúng tư thế, đọc bài giờ đi ngủ, giữ trật tự không nói chuyện,		
TC: Con chim xinh Tổ chức cho trẻ ăn phụ LQ bài thơ: Rong và cá Chơi theo ý thích	TC: Con bọ dừa Tổ chức cho trẻ ăn phụ LQ bài hát: Éch ộp Chơi theo ý thích	TC: Con voi Tổ chức cho trẻ ăn phụ Ôn các bài hát, bài thơ đã học trong tuần Bình cờ thưởng bé ngoan
Bình cờ cuối ngày	Bình cờ cuối ngày	Ngày 22 Tháng 12 Năm 2024
đao. Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe và tình hình học tập của trẻ ở lớp. Dã Duyệt		

Nguyễn Thị Tươi